



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)  
และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
(สอบสัมภาษณ์)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ตำแหน่งนักวิชาการ ภูมิสารสนเทศ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมีประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

ค) หลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องยื่นเพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

๑. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้อัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวม แว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

๒. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ฉบับสมบูรณ์ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครคือวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

กรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับวุฒิปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน

๓. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ยังไม่หมดอายุ โดยมีหมายเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายแสดงอยู่ในบัตรนั้น และสำเนาบัตรดังกล่าว จำนวน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๕. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๖. เอกสารทางการแพทย์ เช่น หนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) และสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภท ๑ หรือใบสำคัญ (แบบ สด.๙) สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภท ๒ หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓)

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้เข้าสอบ เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

หากตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ ๒ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการรับสมัครตามข้อ ๒ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ให้ถือว่าการรับสมัครและการสรรหาในครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการหรือเรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น เท่านั้น สุภาพสตรี สวมเสื้อมีปก มีแขน กระโปรงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น เท่านั้น

ทั้งนี้ จะไม่อนุญาตให้ผู้สอบที่สวมกางเกง/กระโปรงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน และรองเท้าแตะ เข้ารับการสัมภาษณ์โดยเด็ดขาด

๒. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุไว้ชัดเจน ไปในวันประเมินสมรรถนะ หากไม่มีบัตรดังกล่าวกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสัมภาษณ์อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

๓. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการประเมินสมรรถนะ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจพิจารณาสั่งงดการสัมภาษณ์ได้ทันที

จ) การประกาศ...

จ) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ <https://onlb.thaijobjob.com/>  
หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางรวิวรรณ ภูริเดช)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ